



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ thaigov</p>	<p><b>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สด็จเยี่ยมบ้านกาชาด สธ.</b></p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2561 “125 ปี สภากาชาดไทย ร้อยดวงใจส่งต่อการให้ทั้งดงาม” ณ สวนลุมพินี กทม. และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมบ้านของสธ. โดยมีศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. อธิบดี ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สะ. ฝ้าฯ รับเสด็จ โดยในปีน้ร้านของสธ. แบ่งเป็น 4 โซน คือ 1.โซนนิทรรศการนำเสนอนิทรรศการภายใต้แนวคิด “125 ปี สภากาชาดไทยร้อยดวงใจ ส่งต่อการให้ทั้งดงาม” 2.โซนกิจกรรมบริการสุขภาพ ให้บริการแก่ประชาชน อาทิ นวดแผนไทย ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต 3.การจำหน่ายยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากองค์การเภสัชกรรมและรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และ 4. กิจกรรมสร้างกุศลด้วยการจับสลากกัลปพฤกษ์</p>
<p>มติชน โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน มติชนออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ ศูนย์ข่าวแชนนัล thaiquote.org จส.100</p> <p>โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ TNN24</p> <p>เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ แนวหน้า เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยแพร่สนช.มีมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. จะมีการประชุมพิจารณาสภาฯ 2 วัน เพื่อให้การพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันที่ 21ม.ค.2562 สารสำคัญของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ ได้แก่ 1.ยังคงกำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 การใช้เพื่อสันติภาพการยังเป็นความผิดตามกฎหมาย 2.ห้ามมิให้ผลิต นำเข้า หรือส่งออก เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต เฉพาะในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 3.ผู้มีสิทธิขออนุญาต ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กทม. สภากาชาดไทย หรือออก. ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง แพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4.ห้ามจำหน่าย หรือมิไว้ในครอบครอง เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต</p> <p>5.แพทย์ที่ได้รับใบอนุญาตสามารถสั่งให้ผู้ป่วยใช้เพื่อการศึกษาวิจัยและการบำบัดรักษาโรคได้ โดยไม่เป็นความผิด 6.ผู้ป่วยที่แพทย์สั่งให้ใช้ สามารถมิไว้ในครอบครองได้ไม่เกินจำนวนที่จำเป็นสำหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัวตามที่แพทย์สั่ง โดยไม่เป็นความผิด ทั้งนี้ ป.ป.ส. สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะร่วมกันดำเนินการเพื่อเตรียมการออกกฎกระทรวงระเบียบ และประกาศต่างๆ รองรับการใช้ร่างกฎหมายดังกล่าว เพื่อกำกับดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดการนำกัญชาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด ออก. กล่าวถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในการผลิตยาจากกัญชา ว่า จากที่เคยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ ได้ข้อสรุปว่า ไทยไม่จำเป็นต้องให้ต่างชาติมาเป็นหุ้นส่วนนักวิชาการไทยเก่งและมั่นใจว่าทำได้ ไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีจากต่างชาติ</p> <p>-เสนอข่าว ภก.ญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา ออก. กล่าวถึงกรณีกัญชาของกลางมีสารโลหะหนักปนเปื้อน ไม่สามารถนำมาผลิตเป็นยาได้ ว่า ออก.ได้วางแนวทางแก้ปัญหา 2 แนวทาง คือ 1.ติดต่อกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เพื่อขอข้อมูลของกลางล็อตใหม่ 300 กก. เพื่อให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพก่อนนำมาทำวิจัยต่อไป 2.เร่งรัดกระบวนการปลูกกัญชาให้เร็วที่สุด โดยจะทำคู่ขนานกันเพื่อแก้ไขปัญหาวัตถุดิบที่จะนำมาวิจัยพัฒนาต่อไป ตามแผนจะปรับปรุงพื้นที่ที่ลาดฟ้าอาคารอก. และโรงงานผลิตยาที่รังสิต</p> <p>-เสนอข่าว นายนพดล วรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่องเชื่อมั่นแก้กฎหมายกัญชาและกระท่อม กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ 1,114 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 1-24 พ.ย. 2561 พบว่า ร้อยละ 84.2 เคยได้ยินประโยชน์ของกัญชา และร้อยละ 74.1 เคยได้ยินประโยชน์ของกระท่อม โดยร้อยละ 73.7 เชื่อว่ากัญชาเป็นยารักษาโรคได้ และร้อยละ 72.3 เชื่อว่ากระท่อมเป็นยารักษาโรคได้ ที่นำพิจารณาคือ ร้อยละ 95.7 ไม่ยินยอมให้ต่างชาติจัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ</p>	<p>ทะเบียนสิทธิใช้ประโยชน์จากกัญชาของไทย และร้อยละ 96.1 ไม่ยินยอมให้ต่างชาติมาจดทะเบียนสิทธิใช้ประโยชน์จากกระท่อมของไทย โดยร้อยละ 59.6 เชื้อมั่นแก่กฎหมายกัญชาและกระท่อม ไม่ยอมให้ต่างชาติแทรกแซง นอกจากนี้ ร้อยละ 78.3 เห็นด้วยกับกฎหมายอนุญาตให้ศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากกัญชาได้ และร้อยละ 74.5 เห็นด้วยกับกฎหมายอนุญาตให้ศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากกระท่อมได้ โดยร้อยละ 82.9 คาดหวังว่าค่ายารักษาโรคกลุ่มสรรพคุณเดียวกับกระท่อมและกัญชาจะราคาถูกลง และร้อยละ 93.2 และร้อยละ 92.4 ไม่เห็นด้วยกับการเปิดเสรี กัญชาและกระท่อมในประเทศไทย</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>ประกันสุขภาพคนไร้สถานะ</b> -เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. กล่าวภายหลังติดตามการดำเนินงานเพื่อการเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพฯ สำหรับกลุ่มชาติพันธุ์มาว่า กลุ่มชาติพันธุ์มาในกรุงเทพฯ จ.สงขลา และ จ.พัทลุง เป็นชนพื้นเมือง บางส่วนไม่มีบัตรประชาชนจึงไม่ได้รับการรับรองสถานะ กรมการปกครอง และ สปสช.เขต 12 สงขลา ได้ร่วมดำเนินการเพื่อรับรองสถานะกลุ่มชาวมานีเป็นคนสัญชาติไทยตามหลักสืบสายโลหิต เพื่อให้เข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพแล้ว 312 คน จากทั้งหมด 500 คน แต่ด้วยปัญหาเรื่องการสื่อสาร การย้ายถิ่นฐาน ทำให้ยากต่อการใช้สิทธิ จึงมีข้อเสนอให้กลุ่มชาวมานีเข้ารับบริการที่หน่วยบริการสุขภาพของรัฐได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องมีการส่งตัว ซึ่งอยู่ระหว่างเตรียมนำเสนอบอร์ด สปสช.เพื่อพิจารณาต่อไป</p>
<p>facebook</p>	<p><b>โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b> -นายคาร์ณ ชูเดชา โปสเตอร์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า งานวิจัยที่แพทย์สภา จัดในสธ. ได้ให้บริษัทไทยเบฟฯ มาออกบูธแจกน้ำ ซึ่งแค่การใช้ตราเครื่องดื่มตราช้างก็ผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว เพราะเครื่องดื่มตราช้าง รวมถึงผลิตภัณฑ์หลายอย่างและรวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย ซึ่งเคยมีคำพิพากษาศาลมาแล้ว โครงการหมอล้วนวิ้ง เป็นโครงการที่ดี แต่การให้บริษัทที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาออกบูธเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความคิดการสร้างสุขภาพและแพทย์สภาหรือสธ.ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่เจ้าของบริษัทและผลิตภัณฑ์ เป็นการมีส่วนร่วมในการกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งแพทย์สภามีบางคนใกล้ชิดค่ายเหล้า เรื่องนี้รพ.สธ. ต้องตั้งกรรมการสอบสวน และต้องชี้แจงสังคมให้ชัดเจน</p>
<p>ไทยโพสต์,สยามรัฐ,แนวหน้า,เว็บไซต์ sanook,เว็บไซต์โลกวันนี้,เว็บไซต์ไทยโพสต์สำนักข่าวไทย,เว็บไซต์ thestandard,เว็บไซต์แนวหน้า,เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์,เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ,มติชนออนไลน์,สำนักข่าวอิศรา</p>	<p><b>งดรับของปีใหม่</b> -เสนอข่าว องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ออกจดหมายเปิดผนึก เรื่อง การประกาศนโยบายไม่รับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ ระบุว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาหน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐหลายแห่งนำนโยบายงดรับของขวัญมาใช้ ถือเป็นความริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยลดโอกาสการให้สินบนแก่ จนท.รัฐ โดยแอบแฝงไปกับการให้ของขวัญตามประเพณี และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติขององค์การสหประชาชาติ ขอแสดงความชื่นชมหน่วยงานราชการและองค์กรภาครัฐต่างๆ ที่ดำเนินการเรื่องนี้ในปีที่ผ่านมา อาทิ ก.สาธารณสุข ก.อุตสาหกรรม ปปช. ตลาดหลักทรัพย์ฯ กสท. และขอสนับสนุนให้มั่นนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรณรงค์ให้บุคลากรในองค์กรและสาธารณชนรับทราบอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังจะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ 2562 นี้</p>
<p>เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ Bangkokbiznews เว็บไซต์ Thaiquote เว็บไซต์ Voicetv</p>	<p><b>โรคไต</b> -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า แต่ละปีมีผู้ป่วยต้องล้างไตรายใหม่ประมาณ 15,000-20,000 ราย และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไตเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุส่วนใหญ่มาจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง รวมทั้งการใช้ยาที่ทำอันตรายต่อไต ที่พบมากที่สุดคือกลุ่มเอ็นเสด นอกจากนี้ยังมียาต้านจุลชีพบางชนิด ยาชุด และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน และมีกลไกออกใส่สารที่อันตรายที่มีพิษต่อไต ได้ให้หน่วยงานในสังกัดรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จำเป็น ไม่ซื้อยากินเอง โดยเฉพาะยาในกลุ่มเอ็นเสดและยาปฏิชีวนะ ปรีกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยา ไม่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม หรือยาจากสมุนไพรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ไอ้อวดสรรพคุณ รวมถึงยาชุด หากมีสัญญาณเตือนโรคไต คือ เหนื่อยง่าย บวม ปวดสีข้างด้านหลัง ปัสสาวะน้อยลง ปัสสาวะเป็นสีน้ำตาลเนื้อ หรือปัสสาวะมีฟองมากผิดปกติ ขอให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจการทำงานของไตและดูแลรักษาอย่างถูกต้อง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เว็บไซต์ไทยเฮลท์ เว็บไซต์ Hfocus</p>	<p><b>เยี่ยมสอน.โคกสูง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า จากการเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.โคกสูง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี พบมีผลงานเด่น คือ การควบคุมป้องกันโรคติดต่อด้วยวิธีพุทธวิธีไทย โดยคัดกรองความเสี่ยงของไตจากผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 534 คน และให้การดูแลภาวะไตเสื่อมตามเกณฑ์มาตรฐาน และยังได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ จัดหางานให้ผู้พิการที่ต้องการทำงาน 6 คน รวมทั้งร่วมกับชม.และประชาชน จัดการอาหารปลอดภัยในชุมชน โดยการปลูกผักปลอดสารพิษในบริเวณบ้าน ชุมชน และพื้นที่ว่างของสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อจำหน่ายให้รพ.ในพื้นที่ประกอบอาหารให้ผู้ป่วย หรือจำหน่ายให้ผู้มารับบริการที่รพ. เป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้หันมาบริโภคผัก ผลไม้ อาหารปลอดภัย และสร้างรายได้ให้คนในชุมชน</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>การใช้อย่างสมเหตุผล</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เชื้อดื้อยา คือ ภาวะที่เชื้อแบคทีเรียต่อต้านยาปฏิชีวนะ ทำให้การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไม่ได้ผลดีดังเดิม อาจต้องใช้เวลารักษานานขึ้น เสียค่าใช้จ่ายแพงขึ้น หากผู้ป่วยใช้ยาปฏิชีวนะบ่อยหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงการเกิดเชื้อดื้อยามากขึ้น</p> <p>นพ.สมบูรณ์ ทศวรร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า รพ.ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล เพื่อลดการเกิดเชื้อดื้อยา ทุกวันพฤหัสบดี บริเวณหน้าห้องตรวจโรคทั่วไป และจัดทำสื่อวีดิทัศน์เผยแพร่ผ่าน QR CODE เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยา ดังนี้ 1. ใช้ยาปฏิชีวนะตามที่แพทย์หรือเภสัชกรสั่งเท่านั้น และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 2. ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะรักษาโรคหรืออาการที่ส่วนมากไม่ได้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 3. หลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะร่วมกับผู้อื่น 4. ป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อ ด้วยการล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ มีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย และรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้ออย่างสม่ำเสมอตามคำแนะนำของแพทย์</p>
<p>สำนักข่าวไทย,เว็บไซต์ ข่าวสด,เนชั่นสุด สัปดาห์, Bangkokbiznews, เว็บไซต์มติชน,ผจก. ออนไลน์,เดลินิวส์,INN เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เชียงใหม่ ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์คมชัดลึก</p>	<p><b>ทีมสกาย ดอกเตอร์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า ปลัด สธ.ชื่นชมทีมแพทย์และพยาบาล ชุด SKY DOCTOR รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ให้การช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยเด็กชายอายุ 3 เดือน มีไข้สูง หายใจหอบเหนื่อย ตัวเขียว ได้รับการรักษาเบื้องต้นที่สุศาลาพระราชทานบ้านแม่จันทะ อ.อุ้มผาง จ.ตาก หลังพ้นยาอาการไม่ดีขึ้น ไม่สามารถเปิดเส้นเลือดให้ยาและน้ำเกลือได้ ได้รับแจ้งจากรพ.อุ้มผางให้ช่วยลำเลียงผู้ป่วยมาที่รพ.แม่สอด เพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ เนื่องจากหากเดินทางด้วยรถพยาบาลต้องใช้เวลาอย่างน้อย 8-13 ชั่วโมง</p>
<p>ผจก.ออนไลน์ สำนักข่าวไทย</p>	<p><b>เขตปลอดบุหรี่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชนันท์ สิทธิบุศย์ ผอ.สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่า ประกาศ.สาธารณสุข กำหนดเขตปลอดบุหรี่เพิ่มอีก 5 เมตร จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. 2562 เพื่อคุ้มครองและป้องกันพิษภัยจากควันบุหรี่ที่ลอยฟุ้งออกไป ผู้ที่ฝ่าฝืนห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบบุหรี่ จะมีโทษปรับเพิ่มจากเดิม 2,000 บาท เป็น 5,000 บาท ทั้งนี้ พื้นที่ที่ประกาศห้ามสูบบุหรี่จะแสดงโลโก้ห้ามสูบบุหรี่ให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมห้ามสูบบุหรี่ต้องไม่น้อยกว่า 10 ซม.</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p><b>พยาบาลหลอกลงทุนขายนมผง</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีพยาบาลวิชาชีพ รพ.ลำพูน มีพฤติกรรมหลอกหลวงแม่ที่เพิ่งคลอดลูกให้ร่วมลงทุนขายนมผงยี่ห้อต่าง ๆ ลักษณะเหมือนแชร์ลูกโซ่ โดยมีผู้เสียหายแจ้งความดำเนินคดีรวมทั้งสิ้น 23 ราย มูลค่าความเสียหายกว่า 10 ล้านบาท นอกจากหลอกแม่ที่เพิ่งคลอดลูกแล้ว ยังหลอกเพื่อนพยาบาลด้วยกันอีกหลายราย ก่อเหตุมานานกว่า 2 ปี เคยมีผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วตั้งแต่ปี 2560 ผอ.รพ.ที่เพิ่งย้ายมาได้ไม่นานทราบเรื่อง ได้เรียกผู้เสียหายจำนวนหนึ่งไปพูดคุย พร้อมกับยืนยันว่าจะรีบดำเนินการทางวินัย ส่วนเรื่องคดีความ ให้ผู้เสียหายดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ ThaiGov</p>	<p><b>รพ.สุรินทร์ได้รับรางวัลเลิศรัฐ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประวีณ ตัณฑปประภา ผอ.รพ.สุรินทร์ กล่าวว่า รพ.ตระหนักถึงปัญหาผู้ป่วยรับการรักษาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาความแออัดเกิดและความล่าช้า อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ถึงขั้นเสียชีวิต จึงร่วมกับสสจ.สุรินทร์ พัฒนาโปรแกรม Thai COC เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์จัดการข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่น เป็น Web Application ทำงานบน Thai Care Cloud เพื่อใช้ในการส่งต่อข้อมูลและตอบกลับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ครบถ้วนทุกกลุ่มโรค เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยบริการทุกระดับ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรวดเร็ว มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ "ระดับดีเด่น" สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ ประจำปี 2561</p>
<p>ผจก.รายวัน 360 องศา ผจก.ออนไลน์ แนวหน้า</p>	<p><b>บุหรีไฟฟ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นางแนนซี่ ชัชฮอฟ ผอ.กลุ่มผู้ใช้บุหรีไฟฟ้านิวซีแลนด์ (AVCO) และประธานองค์กรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินนานาชาติ (INNCO) กล่าวว่า เมื่อเดือน เม.ย. 2560 นิวซีแลนด์อนุมัติให้บุหรีไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมาย เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้บรรลุป้าหมายประเทศปลอดควันได้ ในปี 2025 ทั้งนี้ หลายประเทศที่พัฒนาแล้ว มีการควบคุมบุหรีไฟฟ้าด้วยมาตรการที่จำกัดการเข้าถึงของเยาวชน ไม่ปิดกั้นโอกาส และให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภค</p> <p>ด้าน นายมาริช กรณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้า "กลุ่มลาชาตควันยาสูบ (ECST)" และเฟซบุ๊ก "บุหรีไฟฟ้าคืออะไร" กล่าวว่า เรื่องบุหรีไฟฟ้าในประเทศไทยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น หลังจาก ก.พาณิชย์ เชิญเครือข่ายเข้าร่วมประชุมทบทวนมาตรการห้ามนำเข้าบุหรีไฟฟ้า ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย ก.สาธารณสุข ก.ท่องเที่ยว กรมสรรพสามิต ร่วมพิจารณาปรับปรุงประกาศห้ามนำเข้าของ ก.พาณิชย์ และจะพิจารณายกเว้นเป็นกรณีพิเศษให้นักท่องเที่ยวที่นำติดตัวมาเพื่อใช้ในประเทศ</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch